

อาทิศย์ 22 เทศกาลธรรมดา

สุขสันต์วันพระเจ้า พี่น้องที่รักทุกท่าน พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ เชิญชวนเราแต่ละคนสำรวจจิตใจตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมบัญญัติ พระเยซูเจ้าทรงกำหนดบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์ไว้ให้เรา ทรงปลุกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการถือธรรมบัญญัติ ด้วยท่าทีที่ถูกต้องและเจตนาอันบริสุทธิ์ โดยมีใจสุภาพ ยึดพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นหลัก นั่นคือ “ความรัก” รักพระเจ้า และรักเพื่อนพี่น้อง

“ทำไมศิษย์ของท่านไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ” พวกเขาตำหนิ ไม่ใช่แค่ศิษย์ของพระเยซู แต่กำลังตำหนิพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระอาจารย์ด้วย เพราะพวกเขาารู้สึกว่า ความเชื่อศรัทธาและจิตใจที่ร้อนรน แสดงออกได้จากการเคร่งในการถือตามขนบธรรมเนียม และรู้สึกว่าพระเยซูและศิษย์หย่อนยานเกินไป ซึ่งหากมองในมุมมองของพระเยซู การดำเนินชีวิตของพระองค์ก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว ความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรม ต่อคนยากจนต่ำต้อย คนชายขอบสังคม โดยเฉพาะคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาป พระองค์จึงไม่ได้สนใจในสิ่งที่พวกเขา กำลังตำหนิ แต่กำลังให้เห็นทัศนคติ ในการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ หรือขนบธรรมเนียมในมุมมองที่ต่างออกไป โดยไม่ตัดสิน พระเยซูทราบดีว่า บรรดาศิษย์ของพระองค์ไม่ได้ถูกเตรียมเพื่อจะอยู่ในกรอบแคบๆ ของสังคมชาวยิวเท่านั้น แต่พระองค์เตรียมพวกเขาสู่พันธกิจยิ่งใหญ่ คือการออกไปเทศนาสั่งสอน ประชาชนชาวต่างชาติต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งวัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิต

สำหรับชีวิตของเราคริสตชน หากถูกถามว่า ทำไมต้องมาร่วมมิสซาในวันอาทิศย์ เราจะตอบว่านี่คือชีวิต หรือจะตอบเพียงการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบัญญัติ และในสิ่งต่างๆ ด้วยเช่นกัน เราทำความดีเพียงเพราะหน้าที่ หรือตั้งใจจริงๆ ที่จะปฏิบัติตามพระเยซูเจ้าสอน ขอให้เราแสดงออกถึงท่าทีแห่งความรักเมตตา ตามแบบพระเยซู ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ที่กล่าวถึงความรัก เป็นแรงผลักดันสำหรับชีวิตของเรา **“แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาต่างๆ ของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนฉาบหรือสิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก...แม้ข้าพเจ้ามีความเชื่อพอจะเคลื่อนภูเขาได้ แต่ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใด แม้ข้าพเจ้าแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจน...ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใด...จงแสวงหาความรักเถิด (1คร13:1-3, 14:1)** ขอพระพรพรทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ